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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายไพฑูรย์  โสสว่าง 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 

 
นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 

   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุมในวันนี้ เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน จากการตรวจสอบ ผู้มาประชุมวันนี้มีจ านวน 20 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 13 คน ซึ่งถือว่ามีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาฯ    
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ครับ 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -ไม่มี- 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2565 
(วันที่ 8 ธันวาคม 2565 )  

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 8  ธันวาคม  2565  มีจ านวน 17 หน้า เป็นรายงานการ
ประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ท าการตรวจสอบแล้ว  และได้จัด
ส าเนารายงานการประชุมฯไปพร้อมหนังสือนัดประชุมสภาฯเพ่ือให้ทุกท่านได้อ่านเพ่ือ
ตรวจสอบในเนื้อหาหรือข้อความ หากเห็นว่าควรมีการแก้ไข ในส่วนที่อาจมีการบันทึก
ผิดพลาด ตกหล่น หรือ ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งต่อที่ประชุมได้ครับ 
   เมื่อสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจสอบร่วมกันโดยละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด        
ผมจะขอมติจากสภาฯ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว โดยการลงมติ 
รับรองจากสภาฯ จะถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 73 
(1)การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย และข้อ 74 (1) การยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ผมขอ
มอบหมายให้เลขานุการสภาฯเป็นผู้ควบคุมในการนับคะแนนการออกเสียงทุกครั้งที่มีการ
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อขอมติจากที่ประชุม  
    ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอมติที่ประชุมครับ  
    เลขานุการสภาฯได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติรับรองรายงานการประชุม    
ครั้งที่แล้ว ผมจึงขอประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 
   รับรองรายงานการประชุม      19   เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม     -    เสียง 
   งดออกเสียง                        1   เสียง 
 
 
 

  /ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 4 

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

 
นายณราวุฒิ กุนรา 
นายก อบต.บึงมะลู 

 
 

 

 

 

 

 
 

เรื่องกระทู้ถาม 
   -ไม่มี 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1 ขอความเห็นชอบการขออนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

   ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 4.1 ขอความเห็นชอบการขออนุญาต ตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู    
ได้ชี้แจงรายละเอียด ในหัวข้อดังกล่าวต่อที่ประชุม ครับ 

  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงมะลู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามหนังสือส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 
สาขากันทรลักษ์ ที่  ศก 0020.04(1)/20986 ลงวันที่  26 ธันวาคม 2565           
เรื่อง ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน        
โดยมีเนื้อหาในข้อความดังนี้ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลูได้ขออนุญาตใช้ที่ดิน
ของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ท.ด.64) ค าขอที่ 5016/739       
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ตามหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.)      
เลขที่ ศก 5097 บางส่วน เนื้อที่ 46-0-68 ไร่ หมู่ 2 ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยจะท าการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล (อุจจาระและปัสสาวะ      
จากส้วม) และเพ่ือก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีไว้บริการประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลบึงมะลูและพ้ืนที่ใกล้เคียง  
   ส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ได้สั่งเจ้าหน้าที่ไปท าการรังวัดจัดท า
รูปแผนที่ประกอบการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และแผนที่
ท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประกอบการ 
ขอถอนสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543 ข้อ (1) ง.        
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0618/ว 1259 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2539 
แจ้งมติคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 ฯ      
ในการประชุมครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539 ให้เรื่องขออนุญาตตาม     
มาตรา 9 ผ่านความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนทุกราย ทั้งนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงมะลู ได้ด าเนินการเรื่องขอใช้และขอถอนสภาพไปในคราวเดียวกัน 
ในการนี้ก่อนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู จะมีความเห็นให้ประชุมประชาคม
ราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน และการให้ความเห็นควรให้ความเห็นพร้อมไปใน
คราวเดียวกัน จะมีข้อขัดข้องหรือไม่ขัดข้อง ในการขอใช้และถอนสภาพ หรือขึ้นทะเบียน
(แล้วแต่กรณี)ที่สาธารณประโยชน์แปลง “สวนป่ายูคาสาธารณประโยชน์”เพ่ือประโยชน์
ในการมีพ้ืนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการบ าบัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อน้ าดีไว้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบึงมะลูและพ้ืนที่ไกล้เคียง เพ่ือจะ
ได้ส่งไปประกอบการถอนสภาพต่อไป โดยไม่ต้องขอความเห็นใหม่อีกครั้ง 

 
 
 

/ดังนั้น... 
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นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

 

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรย์ โสสว่าง 
เลขานุการสภาฯ 

 

 
     ดังนั้นจึงได้ยื่นญัตติในเรื่องดังกล่าวต่อประธานสภาฯ เพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมฯ และขอทราบความคิดเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ว่าจะมี
ข้อขัดข้องประการใดบ้าง หรือควรอนุญาตหรือไม่ และถ้าหากไม่มีข้อขัดข้องประการใด 
ขอให้สภาฯพิจารณา ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุญาต ตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฏหมายที่ดิน เพ่ือขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ โดยที่ดินของรัฐที่ขออนุญาต       
อยู่ที่บ้านน้ าขวบ หมู่ที่ 2 เนื้อที่ 1-0-00 ไร่ เป็นที่สวนป่ายูคาสาธารณประโยชน์     
(น.ส.ล. เลขที่ ศก 5097)  เพ่ือใช้ในการก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือก าจัดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  ไว้บริการประชาชนในเขตต าบลบึงมะลู และพ้ืนที่ไกล้เคียง 
ต่อไป 

   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ได้กล่าวมาข้างต้น ขอให้สมาชิกฯทุกท่าน
ได้พิจารณาตามเอกสารและหนังสือที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วนั้น หากเห็นควรอนุญาต 
หรือไม่ หรือมีข้อขัดข้องประการใดบ้าง ก็ขอให้น าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯได้ครับ 
   หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อขัดข้องในการขอใช้และถอนสภาพ หรือขึ้นทะเบียน         
ที่สาธารณะประโยชน์แปลง “สวนป่ายูคาสาธารณประโยชน์”เพ่ือประโยชน์ในการมีพ้ืนที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการบ าบัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดีไว้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบึงมะลูและพ้ืนที่ไกล้เคียง  ถือว่าเห็นควร
อนุญาต และผมจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาต     
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายและที่ดิน ต่อไป 
    ท่านใดเห็นชอบการขออนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการ   ขอ
ใช้และถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์แปลง “สวนป่ายูคาสาธารณประโยชน์”     เพ่ือ
ประโยชน์ในการมีพ้ืนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการบ าบัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือก าจัดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีไว้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบึงมะลูและพ้ืนที่ไกล้เคียง 
ขอมติที่ประชุมครับ  
    เลขานุการสภาฯได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติ เห็นชอบ การขออนุญาต     
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการ   ขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณะ
ประโยชน์แปลง “สวนป่ายูคาสาธารณประโยชน์” เพ่ือประโยชน์ในการมีพ้ืนที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการบ าบัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี       
ไว้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลบึงมะลูและพ้ืนที่ไกล้เคียง  ผมจึงขอประกาศให้      
ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 

   เห็นชอบ       19   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
   งดออกเสียง    1   เสียง 

   ขณะนี้เวลา 10.15 น. ผมขอสั่งพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารว่างและ
เครื่องดื่มและขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมต่อ เวลา 10.30 น.ครับ 

  ขณะนี้เวลา 10.30 น. ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ  
  สมาชิกสภาฯได้เข้าห้องประชุมครบทุกคนแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

/นายพรนิวัฒน์... 
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นายจักรกฤษ จันทร์อัมพร 
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     4.2 ขอความเห็นชอบแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.2566-2570 ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 
   ในระเบียบวาระที่  4 ข้อ 4.2 ขอความเห็นชอบแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 ขอเชิญนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ชี้แจงในรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 

    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงมะลู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู    
มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-
2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 เพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็น และความ
เดอืดร้อนของประชาชนในปัจจุบัน และเม่ือมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบแล้ว จะได้ขอใช้
เงินสะสม เพ่ือด าเนินโครงการต่างๆต่อไป ในส่วนรายละเอียด ขอมอบให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯครับ 

   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
บึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงในรายละเอียด การแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 โดยให้ทุกท่านดู
ตามเอกสารไปพร้อมๆกันครับ 
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มติที่ประชุม 

 

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรย์ โสสว่าง 
เลขานุการสภาฯ 

 

 

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตามรายละเอียด  การแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ครั้งที่ 2/2566 ที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีโครงการของหมู่บ้านใดที่ไม่ถูกต้องหรือ
ขาดตกไป สามารถสอบถามได้ครับ 

   มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย การแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่
ประชุมในการให้ความเห็นชอบ การแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2566 
   ท่านใดเห็นชอบการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-
2570) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2566 ขอมติที่ประชุมครับ  
    เลขานุการสภาฯได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติ เห็นชอบ การแก้ไข เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566     
ผมจึงขอประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 

   เห็นชอบ       19   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
   งดออกเสียง    1   เสียง 

   ขณะนี้เวลา 12.20 น. ผมขอสั่งพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและ
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสาภาฯ เวลา 13.00 น.ครับ 

   ขณะนี้เวลา 13.00 น. ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมครับ  
   สมาชิกสภาฯได้เข้าห้องประชุมครบทุกคนแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯด าเนินการ
ประชุมฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

   4.3 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ส านักปลัด จ านวน 3 รายการ 

   ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ส านักปลัด จ านวน 3 รายการ      
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู เป็นผู้น าเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 

 

/นายณราวุฒิ... 
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นางสาววัชนีย์ สาระวัน 
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   ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ส านักปลัด จ านวน 3 รายการ  นั้น      
ผมขออนุญาตต่อที่ประชุม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ น าเรียนชี้แจงรายละเอียดต่างๆ          
ที่เก่ียวข้องครับ 

  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เหตุผลและความ
จ าเป็นที่ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จ านวน 3 รายการ เนื่องจากส านักปลัด มีบุคลากรเพ่ิมขึ้น ท าให้
ครุภัณฑ์สน านักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เดิมที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงมะลู ไม่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 
ไว้ จึงต้องมีการขอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ฯโดยอาศัยความตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 หมวด ๔ ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีการโอนลด-โอนเพิ่ม ตามรายละเอียดดังนี้ 

   1. โอนงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (คอมพิวเตอร์ส านักงาน)          
   โอนลดงบประมาณ 
   แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวด งบกลาง  ประเภทรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ 18,883,200.00  บาท คงเหลือ
ก่อนโอน  12,922,900.00  โอนลดครั้งนี้  23,000.00  บาท  คงเหลืองบประมาณ
ทั้งสิ้น  12,899,900.00  บาท 

   โอนเพิ่มงบประมาณ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน  คอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่องๆละ 23,000.00 บาท  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 0.00 บาท  คงเหลือก่อนโอน  0.00  บาทโอนเพ่ิม  จ านวน  23 ,000.00  
บาท  รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น  23,000.00 บาท 

   2. โอนงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ปริ้นเตอร์ส านักงาน)               
   โอนลดงบประมาณ 
   แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวด งบกลาง  ประเภทรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ 18,883,200.00  บาท คงเหลือ
ก่อนโอน  12,899,900.00  โอนลดครั้งนี้  4,000.00  บาท  คงเหลืองบประมาณ
ทั้งสิ้น  12,895,900.00  บาท 

   โอนเพิ่มงบประมาณ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน  ปริ้นเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่องๆละ 4,000 บาท  งบประมาณที่ตั้งไว้  
0.00  บาท  คงเหลือก่อนโอน  0.00  บาท  โอนเพ่ิม  จ านวน  4 ,000.00  บาท    
รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น  4,000.00 บาท 
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   3. โอนงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องส ารองไฟส านักงาน) 
   โอนลดงบประมาณ 
   แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวด งบกลาง  ประเภทรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ 18,883,200.00  บาท คงเหลือ
ก่อนโอน  12,895,900.00  โอนลดครั้งนี้  5,000.00  บาท  คงเหลืองบประมาณ
ทั้งสิ้น  12,890,900.00  บาท 
   โอนเพิ่มงบประมาณ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน  เครื่องส ารองไฟส านักงาน จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  0.00  บาท  คงเหลือก่อนโอน  0.00  บาทโอนเพ่ิม  จ านวน  5,000.00  บาท   
รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น  5,000.00 บาท 
   รวมเงินงบประมาณที่ขอโอนตั้ งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน     
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ส านักปลัด จ านวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท 
(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  หากมีท่านใดมีข้อสงสัย   
ในการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในครั้งนี้สามารถสอบถามได้ค่ะ 

   มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องดังกล่าวหรือไม่  
   หากไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโอน
งบประมาณตั้งจ่ายราย การใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
ส านักปลัด จ านวน 3 รายการ งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 32,000 บาท (สามหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)         
   ท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ส านักปลัด จ านวน 3 รายการ  งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น   
32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอมติที่ประชุมครับ  
    เลขานุการสภาฯได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติ เห็นชอบ โอนงบประมาณ      
ต้ังจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ส านักปลัด 
จ านวน 3 รายการงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ผมจึงขอประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 

   เห็นชอบ       19   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
   งดออกเสียง    1   เสียง 

   4.4 ขอความเห็นชอบการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

  ในระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.4 ขอความเห็นชอบการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย   
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ชี้แจงในขั้นตอนและวิธีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ครับ 
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   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงขั้นตอน
วิธีการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี
ถัดไป ดังนี้ 
   1)ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
2566 จะมีกี่สมัย (อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย) แล้วแต่สภาฯจะก าหนด โดย
การก าหนดสมัยประชุมฯให้ถือตามปีปฏิทิน การณีที่ในปี (พ.ศ.)นั้นเคยมีการประชุม
สามัญประจ าปีแล้วกี่ครั้ง ให้น ามารวมกับการก าหนดสมัยประชุมที่จะท าการก าหนดใหม่
ด้วยทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย 
   2)ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญประจ าปี 
แต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน 
   3)ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนด
กี่วัน แต่เกิน 15 วัน 
   กฏหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   (1)พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565  
   มาตราที่ 53 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด   
   วรรคสี่ ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
   (2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565  
   ข้อ 11 วรรคหนึ่ง (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย     แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน  
   วรรคสอง การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฏหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
   ข้อ 21 วรรคหนึ่ง การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดย
หน าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ได้น าเรียนชี้แจงในขั้นตอน 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีฯ          
ให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบแล้วนั้น  
   ผมได้ก าหนดสมัยประชุมฯและขอน าเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
   1.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2566 ก าหนดไว้ 15 วัน 
      ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 
   2.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2566 ก าหนดไว้ 15 วัน 
      ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 
   3.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2566 ก าหนดไว้ 15 วัน 
      ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 
และก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2567 ดังนี้ 
      สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2567 มีก าหนดไว้ 15 วัน 
      ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 
ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันในการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี พ.ศ.2566 และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2567            
ว่าเห็นด้วยกับการก าหนดสมัยประชุมฯดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ หรือหากไม่เห็นด้วย        
ท่านมีแนวคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหน ท าไม เพราะอะไร โดยสามารถให้เหตุผล
และน าเสนอต่อที่ประชุมได้ครับ  

   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับการ
ก าหนดประชุมสามัญประจ าปีฯ ที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู         ได้
น าเสนอต่อที่ประชุม เพราะถือเป็นห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่ก าหนด ครับ  

   มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี พ.ศ.2566 และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2567 
   ท่านใดเห็นชอบ การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2566 และก าหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2567 ขอมติที่ประชุมครับ  
    เลขานุการสภาฯได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติ เห็นชอบ ก าหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2566 และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี 
พ.ศ. 2567 ผมจึงขอประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 

   เห็นชอบ       19   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
   งดออกเสียง    1   เสียง 
   เมื่อมีมติเห็นชอบจากสภาฯแล้ว จะได้จัดท าประกาศและปิดไว้ในที่เปิดเผย              ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลูต่อไป 

 

/ระเบียบ... 
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